
sþ. 260. Fyrirspurnir. [169. mál]
I. Til menntamálaráðherra um hljóðvarpsskilyrði eystra.

Frá Helga Seljan.

Hvað veldur þeim afleitu hljóðvarpsskilyrðum, sem hvað tilfinnanlegust eru á
suðurfjörðum Austfjarða?

Hverjar úrbætur eru fyrirhugaðar í þessum efnum og hvenær er þeirra að vænta?

II. Til menntamálaráðherra um tónmenntafræðslu í grunnskóla.

Frá Sigurlaugu Bjarnadóttur.

1. Hvað líður framkvæmd þingsályktunar frá 1978 um tónmenntafræðslu í grunn-
skóla?

2. Er komin til framkvæmda tónmenntafræðsla í formi námskeiða eða farkennslu í
þeim grunnskólum landsins þar sem slíkri fræðslu verður ekki við komið með
venjulegum lögboðnum hætti?

3. Hefur ræst úr skorti á tónmenntakennurum?
4. Hve margir grunnskólar á landinu njóta í dag engrar tónmenntafræðslu?


